



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“ลูกประดู่” ส่ง จนท. จับโก่งเอ็นทรานซ์

ความคืบหน้าในการจับกุมผู้ทุจริตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษาเก่าที่กำลังสอบแข่งขันกันเ็นสถานที่สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยทางอาจารย์คุมสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เมืองมหาสารคาม ไปจับกุม แต่หลังไม่สามารรถหาหลักฐานเอาผิดผู้ที่ถูกจับได้ ก็ได้เพียงสอบสวนสวนปากคำไว้แล้วปล่อยตัวไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมามีความที่เคลือบคลุมแล้ววันนี้

ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 เม.ย. มีเรือเอกปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร ผ.ม.เรือหลวงกรม กองเรือยกพลขึ้นบก พร้อมด้วยทหารนอกเครื่องแบบอีก 2 นาย เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่ จ.อ.สุชาติ จะทุมชาย ที่ถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัยในการทุจริตสอบเอ็นทรานซ์ โดยเปิดเผยว่า ทางผ.บ.ท. ส่งมาให้สืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อรายงานให้ทราบ จากนั้นเข้าเรือเอกปิยะศักดิ์ เข้าพบประชุมกับ คร.เผชิญ กิจระการ คร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ และ คร.ภาวิศ ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใช้เวลาถึง 3 ชม. เสร็จแล้ว จึงกล่าวว่า คนหนึ่งมารับตำแหน่งได้ไม่กี่วัน จ.อ.สุชาติ ขออนุญาตลาออกไปสอบเอ็นทรานซ์ โดยมีบัตรเข้าสอบจริง จึงอนุญาตให้มาสอบ แต่ที่หลักฐานไม่ให้เข้าสอบสักวิชา เข้าข่ายรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมาทำเดอรันต่อเป็นการทุจริตความผิดถึงขั้นปล่อยออกจากราชการ ซึ่งขณะนี้ทางกองเรือได้ลงโทษแก่บริเวณ จ.อ.สุชาติ ไว้แล้ว ที่แจ้งกล่าวไปยังไม่จริงเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมานี้เอง

ด้าน คร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ ประธานกรรมการฝ่ายป้องกันการทุจริตของสนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เช้าวันเดียวกันนี้ คนได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับคนหนึ่งโทรฯ มาหาอ้างว่าเป็นผู้หวังดี ขอให้ถอนตัวจากการจับทุจริตสอบเอ็นทรานซ์ครั้งนี้ เพราะจับไปก็ต้องปล่อยไม่มีประโยชน์ เนื่องจากพวกตนนั้นมีคนระดับนายพลอยู่เบื้องหลัง ไม่เชื่อให้ไปตรวจที่สถานีตำรวจว่า ข้อมูลต่าง ๆ ถูกทำลายไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็บบันทึกการตรวจค้น ประจำวัน คำรวจไม่กล้ายุ่งเรื่องนี้เลย ให้ระวังตัวให้ดีถ้าไม่ถอนตัวออกมา เสียชื่อเสียงความสามารถของอาจารย์ เสร็จแล้ววางหูไป ทำให้คนรู้สึกเบื่อกันชั้กับขบวนการเหล่านี้เพราะมีกันหลายกลุ่ม ใช้วิธีต่าง ๆ มากมายหลายรูปแบบกำลังของมหาวิทยาลัยมีน้อย บางคนไม่กล้าเปิดค้วหน้างานจะเกิดภัยมีค้วกับตัวเองหรือครอบครัว ถ้าไม่ไปก็กลัวอะไร เพราะถือว่าทำคามหน้าที่และความถูกต้อง โดยจะนำให้ได้ที่สุดต่อไป

ส่วน พ.ต.อ.วิระพงษ์ ถิตรงจรลีกุล ผกก.สภ.อ.เมืองมหาสารคาม กล่าวว่า นำกำลังไปวางเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยในสนามสอบแล้ว

ตลอดที่มีการสอบ ในเรื่องการทุจริตในห้องสอบนั้นเป็นหน้าที่ตรวจจับของอาจารย์ที่คุมสอบแล้วคำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่วางไว้ คำรวจมีหน้าที่ให้ควมร่วมมือทุกอย่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การแจ้งเท็จ การใช้เครื่อง มือสื่อสารไม่ถูกต้อง ขัดต่อระเบียบ กรณีที่มีขาลึกลับโทรศัพท์ทำลอบกันประตบและระดมการป้องกันกรณีทุจริตในการสอบว่าหลักฐานที่ตำรวจยึดมาได้ถูกทำลายไปแล้วนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยกไปได้ เพราะตำรวจต้องทำงานอย่างรัดกุมและมีหลักฐาน ไม่เช่นนั้นจะเจอกรี้กงเรียนได้

สำหรับบรรดาภาคีในการสอบเอ็นทรานซ์วันเดียวกันนี้ อาจารย์ฝ่ายตรวจสอบการทุจริตได้ออกตรวจสอบป้องกันวิธีการทุจริตโดยใช้เครื่องจับสัญญาณวิทยุตรวจจับคลื่นตามอาคารที่สอบ จนถึงห้องสอบอาคาร 2 ชั้น 2 และชั้น 3 สามารถจับสัญญาณคลื่นวิทยุได้โดยเป็นสัญญาณเปิดเครื่องรองรับสัญญาณตอบอยู่ แต่ยังไม่มียสัญญาณส่งกลับมา จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาคลื่นดังกล่าวได้หายไป คาดว่าผู้ทุจริตรู้ตัวจึงปิดเครื่องก่อนแล้วหนีไป

ทางด้านนายประดิษฐ์ หม่อมศรี ผอ.กองบริการการศึกษา ทาวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยผลสรุปข้อมูลการเลือกอันดับของนักเรียนในปีการศึกษา 2540 ว่า มหาวิทยาลัยที่มีผู้เลือกมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.เกษตรศาสตร์ 2.ธรรมศาสตร์ 3.เชียงใหม่ แต่มหาวิทยาลัยที่มีผู้เลือกไว้เป็นอันดับ 1 มากที่สุดกลับเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับ 3 สาขาวิชาเลือก วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทุกปีนั้น ปรากฏว่าในปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของม.เกษตรศาสตร์ ได้รับความสนใจมากที่สุด โดยมีผู้เลือก 9,536 คน รับได้ 755 คน สัดส่วน 1 ต่อ 13 รองลงมาคือ วิชา จุฬาฯ เลือก 5,847 คน รับได้ 725 คน สัดส่วน 1 ต่อ 8 และ วิชาสถาปัตย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เลือก 7,730 คน รับได้ 940 คน สัดส่วน 1 ต่อ 8

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ อันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล รับ 150 คน สมัคร 2,599 คน สัดส่วน 1 ต่อ 17 , อันดับ 2 แพทยศิริราช รับ 110 คน สมัคร 1,654 คน สัดส่วน 1 ต่อ 15 และ อันดับ 3 แพทย์จุฬาฯ รับ 150 คน สมัคร 1,477 สัดส่วน 1 ต่อ 10 ส่วนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน อันดับ 1 ได้แก่ ธรรมศาสตร์ รับ 200 คน สมัคร 8,731 คน สัดส่วน 1 ต่อ 44 , อันดับ 2 เกษตรศาสตร์ รับ 35 คน สมัคร 4,924 คน สัดส่วน 1 ต่อ 141 , อันดับ 3 ม.เชียงใหม่ รับ 50 สมัคร 4,223 คน สัดส่วน 1 ต่อ 84 และ อันดับ 4 จุฬาฯ รับ 145 คน สมัคร 3,732 คน สัดส่วน 1 ต่อ 26.